



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง

เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อหิน สำหรับซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายทางเข้าวัดหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อหิน สำหรับซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางเข้าวัดหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ตามโครงการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๖,๗๖๒ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาชื่อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ "องค์การบริหารส่วนตำบล"

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่ง ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง และในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖ - ๕๑๐๗๕๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมหมาย อ่ำภิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง-